



กรุงเทพสบชองซื้อหุ้นถูก

โพลสตู่เคย > กรุงเทพประกันภัยได้
จังหวัดลาดหุ้นตกต่ำกำเงินสด 500 ล้าน
บาท ซื้อของถูก

นายชัย โสภณพนิช ประธานกรรมการ
และกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท
กรุงเทพประกันภัย เปิดเผยว่า ในช่วง
ปลายปีนี้บริษัทได้เตรียมเงินลงทุนไว้
ประมาณ 500 ล้านบาท เพื่อเข้าไปลงทุน
ในหลักทรัพย์ขนาดใหญ่ที่มีคุณภาพอย่าง
เซต 50 เช่น กลุ่มหุ้นในภาคบริการ อาหาร
และการท่องเที่ยว เพราะเชื่อว่าหุ้นกลุ่ม
ดังกล่าวยังได้รับประโยชน์จากปัจจัย
ภายในประเทศอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะทำให้
สัดส่วนการลงทุนในหุ้นเพิ่มเป็น 3,700
ล้านบาท แต่ปีหน้าเงินลงทุนในหุ้นคงไม่
เกิน 4,000 ล้านบาท

“สถานการณ์ทางการเมืองที่เกิดขึ้น ส่ง
ผลให้ตลาดหุ้นไทยมีความผันผวนมากขึ้น

โอกาสที่ดัชนีหุ้นจะปรับตัวมาอยู่ที่ระดับ
1,300 จุดจึงมีสูง ดังนั้น การปรับฐาน
ดังกล่าวจึงเป็นระดับที่เหมาะสมแก่การเข้าไป
ลงทุน ซึ่งหากสถานการณ์ทางการเมืองยังคง
ยืดเยื้อไปอีก 2-3 วัน เชื่อว่ามีผลต่อตลาด
หุ้นไทยรวมไปถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุน
จากต่างประเทศด้วย” นายชัย กล่าว

สำหรับแนวโน้มธุรกิจของบริษัทในปี
หน้าตั้งเป้าเติบโตประมาณ 15% จากทั้ง
อุตสาหกรรมที่คาดว่าจะเติบโตประมาณ
12% ซึ่งแม้ว่าอัตราการเติบโตดังกล่าวจะ
อยู่ในระดับสูงกว่าอุตสาหกรรม แต่คาดว่าจะ
จำนวนลูกค้ารายใหม่ที่จะเข้ามาลดน้อยลง
กว่าช่วงปีที่ผ่านมาแน่นอน เนื่องจากปัญหา
ทางการเมืองส่งผลให้ภาวะเศรษฐกิจจะชะลอ
ตัวลง โรงงานต่างๆ ได้รับผลกระทบ ซึ่ง
บริษัทเองก็จำเป็นต้องปรับกลยุทธ์ใหม่และ
เน้นลูกค้ารายย่อยมากขึ้น ■



‘กรุงเทพประกันภัย’ เล็งซื้อหุ้นราคาถูก

ประเมินการเมืองร้อนแรงต่อ คาดหุ้นไทยร่วงแตะ 1,300 จุด

กรุงเทพประกันภัย เล็งซื้อหุ้นดีราคาถูก หลังประเมินการเมืองจุดหุ้นผันผวน โอกาสร่วงแตะ 1,300 จุดมีสูง เติรมเงิน 500 ล้านบาท พร้อมซื้อหุ้นหากดัชนีถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้ ขณะที่สภาอุตสาหกรรมรับต่างชาติกังวล หวั่นสั่งสินค้าแล้วส่งมอบไม่ได้

นายชัย โสภณพนิช ประธานกรรมการและประธานคณะผู้บริหาร บริษัท กรุงเทพประกันภัย (BKI) เปิดเผยว่า สถานการณ์ทางการเมืองในขณะนี้ถือว่าส่งผลกระทบต่อบรรยากาศการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ค่อนข้างมาก ในเบื้องต้นประเมินว่าดัชนีมีโอกาสปรับตัวลงมาอยู่ที่ระดับ 1,300 จุด หากดัชนีปรับลงมาถึงจุดดังกล่าว ก็ถือว่าเป็นจุดที่เหมาะสมต่อการเข้าไปลงทุนเพิ่ม แต่ในช่วงปลายปี ก็มีปัจจัยบวกเข้ามาสนับสนุนเช่นกัน คือประชาชนที่สนใจซื้อ กองทุนหุ้นระยะยาว (LTF) และกองทุนสำรองเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) ซึ่งถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยให้หุ้นไทยปรับตัวดีขึ้นในช่วงปลายปีก็เป็นได้

แผนการลงทุนกรุงเทพประกันภัย

	ปัจจุบัน	เป้าหมาย
ลงทุนหุ้น (ล้านบาท)	3,200	3,700
ดัชนี (จุด)	1,350	1,300
กลุ่มหุ้นที่ลงทุน	อาหาร บริการ โรงพยาบาล	อาหาร บริการ ท่องเที่ยว



ที่มา : กรุงเทพประกันภัย

“ตอนนี้บริษัทกำลังรอดูอยู่ว่าใช้เวลาเข้าลงทุนในหุ้นหรือยัง เพราะเรื่องการเมืองทำให้ตลาดหุ้นมีโอกาสปรับตัวลงมาก และหากหลุดที่ระดับ 1,300 จุด ก็ถือว่าเป็นระดับที่เหมาะสมแก่การลงทุนมาก ในส่วนของกรุงเทพประกันภัย ตั้งเป้าหมายลงทุนในหุ้นเพิ่มหากดัชนีปรับลงมาที่ 1,320 จุด ส่วนกลยุทธ์การลงทุนช่วงนี้จะเน้นเข้าลงทุนในช่วงระดับดัชนีปรับตัวลงเป็นหลัก” นายชัยกล่าว

เขากล่าวว่า ความผันผวนของหุ้นไทยต่อสถานการณ์ทางการเมืองภายในเดือนนี้ บริษัทมองว่าเป็นจังหวะเหมาะที่จะเข้าไปลงทุนในหลักทรัพย์ขนาดใหญ่ที่มีคุณภาพในเซ็กเตอร์ 50 ฯลฯ เช่น ลงทุนในหุ้นกลุ่มหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับการบริการอาหารและการท่องเที่ยว เพราะเชื่อว่าหุ้นกลุ่มดังกล่าวได้รับประโยชน์จากภายในประเทศอย่างต่อเนื่อง

สำหรับวงเงินลงทุนในรอบนี้มีประมาณ 500 ล้านบาท ซึ่งบริษัทตั้งเป้าหมายวงเงินดังกล่าวเฉพาะในช่วงที่ดัชนีต่ำกว่า 1,320 จุดเท่านั้น และคาดว่าความผันผวนทางด้านการเมืองจะยาวไปถึงการเปิดประชุมสภาผู้แทนราษฎรใหม่ในช่วงปี 2557 การเพิ่มการลงทุนดังกล่าวในรอบนี้จะส่งผลให้พอร์ตลงทุนในหุ้นของบริษัทเพิ่มเป็น 3,700 ล้านบาท จากปัจจุบันที่มีอยู่ประมาณ 3,200 ล้านบาท ส่วนปีหน้าเม็ดเงินลงทุนในพอร์ตหุ้นรวมไม่น่าเกิน 4,000 ล้านบาท

“เชื่อว่าสถานการณ์ทางการเมืองยังคงยืดเยื้อออกไปอีก 2-3 วัน ซึ่งเชื่อว่ายังมีผลต่อตลาดหุ้นไทยรวมถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนจากต่างประเทศด้วย ส่วนกรณีการยุบสภาช่วงนี้เชื่อว่าคงยังไม่เกิดขึ้นจนกว่าจะมีการเปิดการประชุมสภาฯ รอบหน้าในปี 2557”

นายชัย กล่าวว่า แนวโน้มธุรกิจของบริษัทช่วงปีหน้าเติบโตประมาณ 15% ขณะที่ระบบเติบโตประมาณ 12% อย่างไรก็ตาม แม้อัตราการเติบโตดังกล่าวจะอยู่ในระดับสูงกว่าระบบ แต่จำนวนลูกค้ารายใหม่ที่จะเข้ามาลดน้อยลงกว่าช่วงปีที่ผ่านมามากขึ้น เนื่องจาก ปัญหาทางการเมืองส่งผลให้ภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวลง โรงงานต่างๆ ได้รับผลกระทบ ดังนั้น กลยุทธ์บริษัทจำเป็นต้องปรับใหม่เน้นลูกค้ารายย่อยมากขึ้น

นายพยงค์ศักดิ์ ขาติสุทธิผล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ขณะนี้ก็ยังเป็นห่วงเรื่องการเมือง ซึ่งภาคธุรกิจก็ยังมี ความกังวลเป็นอย่างมาก ไม่ต้องการให้เศรษฐกิจเกิดความถดถอย เมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้าน จึงอยากให้ทุกคนตระหนักหันหน้าเข้าหากัน เพื่อให้ผ่านอุปสรรคไปได้ โดยหันมาสร้างศักยภาพของประเทศ ให้สามารถเดินหน้าต่อไปได้ ให้เกิดการลงทุนในโครงการ 2 ล้านล้านบาท ให้เห็นผลขณะนี้ต่างประเทศก็เริ่มกังวล

และงงๆ กับประเทศไทยว่าเกิดอะไรขึ้น ซึ่งอาจทำให้เกิดการซื้อสินค้าจากประเทศไทยน้อยลงกว่าเดิม เพราะกังวลว่าเมื่อสั่งสินค้าแล้วจะสามารถส่งได้หรือไม่ หากสถานการณ์การเมืองยังไม่คลี่คลาย ก็ส่งผลกระทบต่อมาตรการแข่งขันของไทยลดลง เพราะคู่แข่งในในตลาดมีจำนวนมาก โดยเฉพาะ อินโดนีเซีย เวียดนาม พม่า ทั้งนี้ยังไม่รวมกลุ่มที่นอกเหนือเออีซี

“ผลทางการเมืองส่งผลกระทบต่อที่เห็นเด่นชัด คือเรื่องการลงทุน ทำให้นักลงทุน โดยเฉพาะ ญี่ปุ่นเกิดความว้าวุ่น ในขณะที่บางประเทศก็เกิดความกังวลเรื่องการสั่งซื้อสินค้าของไทยว่าจะส่งให้ได้หรือไม่ ทุกอย่างล้วนมีผลกระทบต่อ การลงทุนทั้งสิ้น จึงถือว่าบรรยากาศตอนนี้ไม่ดี ยอดขายสินค้าจึงไม่ดี”



BKI สบช่องดัชนีหัวทิม

● คว้าเงินช้อบเพิ่ม เล็งในกลุ่มเซิต 50

กรุงเทพประกันภัย หรือ BKI นับเงินร้ออีก 500 ล้านบาท ช้อหุ้นเข้าพอร์ตเพิ่ม หลังราคาหุ้นหลายตัวลงมต่ำกว่ำพื้นฐานมากเกินไป

นายชัย โสภณพนธิช ประธานกรรมการและกรรมการผู้อำนวยกรใหญ่ บริษัทกรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI เปิดเผยว่ำ สถานการณ์ทางการเมืองส่งผลให้ควมผันผวนของตลาดหุ้นไทยมีมากขึ้นและโอกาสที่ดัชนีปรับตัวมอยู่ทุระดับ 1,300 จุด ก็มีอยู่มีสูง ดั่งนั้น การปรับฐานดังกล่าวจึงเป็นระดับที่เหมะแก่การเข้าไปลงทุนของนักลงทุน

หุ้นไทยช่วงปลายปีนี้นอกจากจะมีปัจจัยลบอย่างการเดินขบวนประท้วงรัฐบาลแล้ว ปัจจัยบวกที่สนับสนุนหุ้นไทยก็มีเช่นกัน โดยเฉพาะการเข้าช้อของหุ้นระยะยาว (LTF) และกองทุนสำรองเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF) ช่วยให้หุ้นไทยปรับตัวดีขึ้นในช่วงปลายปี

ควมผันผวนของหุ้นไทยต่อสถานการณ์ทางการเมืองภายในเดือนนี้ บริษัทมองว่ำ เป็นจังหวะเหมะที่จะเข้าไปลงทุนในหลักทรัพย์ขนาดใหญ่ที่มีคุณภาพใน SET50 ฯลฯ เช่น ลงทุนในหุ้นกลุ่มหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการบริการ อาหาร และการท่องเที่ยว เพราะเชื่อว่าหุ้นกลุ่มดังกล่าวได้รับประโยชน์จากการบริโภคภายในประเทศอย่างต่อเนื่อง

วงเงินลงทุนในรอบนี้มีประมาณ 500 ล้านบาท ซึ่งบริษัทตั้งเป้าหมายวงเงินดังกล่าวเฉพาะในช่วงที่ดัชนีต่ำกว่า 1,320 จุดเท่านั้น หากดัชนีอยู่ทุระดับดังกล่าวไปจนถึงช่วงปี 2557 เพราะคาดว่าควมผันผวนทางการเมืองจะยาวไปถึงการเปิดประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งใหม่ในช่วงปี 2557 การ



ชัย โสภณพนธิช

เพิ่มการลงทุนดังกล่าวในรอบนี้จะส่งผลให้พอร์ตลงทุนในหุ้นของบริษัทเพิ่มเป็น 3,700 ล้านบาท จากปัจจุบันที่มีอยู่ประมาณ 3,200 ล้านบาท ส่วนปีหน้าเม็ดเงินลงทุนในพอร์ตหุ้นรวมไม่น่าเกิน 4,000 ล้านบาท

ส่วนสถานการณ์ทางการเมืองยังคงยึดเยื่อไปอีก 2-3 วัน เชื่อว่ามีผลต่อตลาดหุ้นไทย รวมไปถึงควมเชื่อมั่นของนักลงทุนจากต่างประเทศด้วย ส่วนกรณีการยุบสภาช่วงนี้ เชื่อว่าคงยังไม่เกิดขึ้นจนกว่าจะมีการเปิดการประชุมสภาฯ รอบหน้าในปี 2557

“ตอนนั้นบริษัทกำลังรอดูอยู่ ว่าได้เวลาเข้าลงทุนในหุ้นหรือยัง เพราะเรื่องการเมืองทำให้ตลาดหุ้นมีโอกาสปรับตัวลงมามาก และหากหลุดระดับ 1,300 จุด เชื่อว่าเป็นระดับที่เหมะแก่การลงทุนมาก ส่วนกรุงเทพประกันภัยตั้งเป้าหมายลงทุนในหุ้นเพิ่มหากดัชนีปรับลงมที่ 1,320 จุด ส่วนกลยุทธ์

การลงทุนช่วงนี้จะเน้นเข้าลงทุนในช่วงระดับดัชนีปรับตัวลงเป็นหลัก” นายชัย กล่าว

นายชัย กล่าวว่ำ แนวโน้มธุรกิจของบริษัทช่วงปีหน้าเติบโต 15% ขณะที่ระบบเติบโตประมาณ 12% อย่างไรก็ตาม แม้อัตราการเติบโตดังกล่าวจะอยู่ในระดับสูงกว่าระบบ แต่จำนวนลูกค้ารายใหม่ที่จะเข้ามาลดน้อยลงกว่ำช่วงปีที่ผ่านมแน่นอนเนื่องจากการปัญหาทางการเมืองส่งผลให้ภาวะเศรษฐกิจจะล่อตัวลง โรงงานต่างๆ ได้รับผลกระทบ ดั่งนั้น กลยุทธ์บริษัทจำเป็นต้องปรับใหม่เน้นลูกค้ารายย่อยมากขึ้น

ผลการดำเนินงานบริษัทช่วงไตรมาส 3 ปีนี้ มีเบี่ยประกันภัยรับรวม 3,665.5 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา เพิ่มขึ้น 14.5% มีกำไรสุทธิจากการรับประกันภัยหลังหักค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 402.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 172.5%

และผลการดำเนินงานงวด 9 เดือนของปีนี้ มีเบี่ยประกันภัยรับรวม 11,481.9 ล้านบาท เทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา เพิ่มขึ้น 22.6% มีผลกำไรสุทธิจากการรับประกันภัยหลังหักค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 661.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 133.4% รายได้สุทธิจากการลงทุน 1,148.0 ล้านบาท ลดลง 53.4% หักเงินสมทบฯและต้นทุนทางการเงิน 57.4 ล้านบาท

ทำให้มีกำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 1,751.7 ล้านบาท และเมื่อหักค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้แล้ว มีกำไรสุทธิ 1,465.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 240.0% กำไรต่อหุ้นชั้นพื้นฐาน 19.28 บาท ■